

ฤดูกาลบอกนิสัย

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ฤดูกาลบอกนิสัย

[attach]3639[/attach]

[size=4][color=Purple]ฤดูกาลตามธรรมชาติ อาจแตกต่างจากฤดูกาลในชีวิตของคน แต่ฤดูกาลตามธรรมชาตินั้น ก็สามารถบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนเราได้เหมือนกัน

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เขาวิจัยกันเอาไว้แล้วโดยวิเคราะห์จากฤดูกาลที่เราชื่นชอบมากที่สุด

บางฤดูกาลไม่มีในเมืองไทยแต่เชื่อว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ว่าแต่ว่าคุณชอบฤดูไหนมากที่สุด

- ชอบฤดูหนาว

เริ่มต้นกันที่ฤดูหนาวก่อนเลยก็แล้วกันคนที่ชอบฤดูนี้จะมีลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำสูง เชื้อมั่นในตัวเองมาก มีพลังในการกระทำทุกอย่างโดยไม่สิ้นสุด แล้วก็ยังยึดถือในความถูกต้องอีกต่างหากทั้งยังเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวเองง่ายๆ ถ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้ว แต่สำหรับชีวิตส่วนตัวแล้วมักไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครรับรู้นัก นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระ เช่นการได้ออกกลางแจ้งหรือท่องเที่ยวเดินทางผจญภัย เป็นต้น

- ชอบฤดูร้อน

ส่วนคนที่ชอบบรรยากาศของฤดูร้อนมากที่สุดนั้นบ่งบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นผู้ที่นิสัยใจคอเปิดเผยเป็นอย่างมาก และเป็นคนที่ซื่อสัตย์ แต่จะค่อนข้างเป็นคนคิดมากมักจะมีเรื่องต่างๆให้ครุ่นคิดวิตกกังวลเสมอ จึงทำให้เป็นคนที่ชอบแสวงหาชีวิตที่สุขสบายอิสระ ไม่มีความทุกข์มาบั่นทอนจิตใจ แต่ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ต้องการความรักและคำปลอบโยนเสมอ และยังให้ความสนใจในเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ

- ชอบฤดูฝน

สำหรับคนที่ชอบฤดูฝนเอามากๆ นั้น บอกลักษณะความเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ไม่น้อยทีเดียว ทั้งยังซึ้งเหงา ซ้ำฝัน และช่างจดจำจำเสียเหลือเกิน แม้แต่เรื่องที่น่ามาซึ่งความปวดร้าว เป็นคนที่ชอบคิดถึงอดีตและมีความคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคช่วยเสมอๆ หากหลงรักใครก็จะรักอย่างมาก แต่ถ้าใครทำให้ผิดหวังก็จะจำไม่ลืมอีกเหมือนกัน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

ไม่ใช่คนที่ชอบอยู่หนึ่งๆ กับที่ แต่จะแสวงหาความแตกต่างหลากหลายให้ชีวิต

- ชอบฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูนี้อาจจะไม่มีในเมืองไทย แต่ก็คงไม่แปลกหากใครจะชอบบรรยากาศของฤดูนี้เอาจริงๆ สำหรับนิสัยของคนที่ชอบฤดูนี้บอกถึงความเป็นคนโรแมนติก ชอบชีวิตที่ละเมียดละไมหรือเนียบไปเสียทุกเรื่อง เป็นคนกระตือรือร้นและมีความใฝ่ฝันอยู่ในใจเสมอ ทั้งยังโปรดปรานการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คน โดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาวที่มีพลังไม่รู้จักสิ้นสุด นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่สวยงามยิ่งนักและสนใจในเรื่องศิลปะวรรณกรรมเป็นพิเศษ

- ชอบฤดูใบไม้ร่วง

มาถึงฤดูกาลสุดท้ายซึ่งก็เป็นฤดูที่ไม่มีในเมืองไทยเช่นกัน แต่ถ้าชอบเสียอย่างก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่นะ นิสัยใจคอของคนที่ชอบฤดูนี้มากที่สุดนั้น จะออกไปทางพวก family man - family woman อยู่สักหน่อย คือจะให้ความสำคัญกับครอบครัวของตนมาก แต่ก็ช่างฝันและอ่อนไหว มีชีวิตขึ้นอยู่กับความรักใคร่ใคร่มาพอควร ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการ เป็นคนวางแผนเก่ง มีระเบียบเรียบร้อยระบบที่ดีให้ชีวิตของตนเองอย่างน่าทึ่ง

[[i]] แก้วไข่มุก มินค เมื่อ 2009-5-13 13:59 [/i]]

เชียะ(นพดล) 2009-5-13 18:05

ขอขอบคุณสำหรับ "บทความดีๆ" ที่นำมาฝากนะคะ